

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๗๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. ....

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๑๐๗๕๐  
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๙๖  
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๗๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. .... ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างระเบียบในเรื่องนี้มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Anywhere) เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการตามร่างระเบียบดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการตามร่างระเบียบดังกล่าวต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นสำคัญ โดยสมควรให้มีการติดตามและประเมินผลภายหลังร่างระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

๒. ให้สำนักงาน ...

๒. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น  
ของคณะกรรมการและสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งร่างระเบียบดังกล่าว  
ไปเพื่อคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะกรรมการ คณะที่ ๒ ตรวจสอบพิจารณา  
ตามมติคณะกรรมการต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๒ (ชัยโชค) ๑๕๓๒ (ลักขณา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.soc.go.th](http://www.soc.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@soc.go.th](mailto:saraban@soc.go.th)